

รายงานผลการดำเนินการโครงการสุขด้วยธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภมากและรู้จักพอ มีความเมตตากรุณา ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอ่อนน้อม ถ่อมตน การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน และสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างบุคลากรให้มีปัญญา โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีจิตใจที่สร้างความสำเร็จ โดยใช้หลักธรรม การฟังธรรมเป็นการกระทำที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง จิตใจจะมีความสุข มีความเจริญได้ต้องมี ธรรมะเป็นแสงสว่างแห่งธรรมเป็นเครื่องนำพา การฟังธรรมสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยขจัดความไม่รู้ ความสงสัย ที่มีอยู่ภายในจิตใจ ทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุข เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมพลหลวงและการบินเกษตร สำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็น เป็นสุข ปกครองด้วยทศพิธราชธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัดกรมพลหลวงและการบินเกษตร

กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขาธิการกรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมพลหลวงและการบินเกษตร ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินการด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสุขด้วยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมพลหลวงและการบินเกษตร ได้กระทำความดีโดยการฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังแนวคิด ทศนคติ ที่ถูกต้องดีงาม โดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรม จริยธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

๒.๓ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน และผู้ร่วมงาน และผู้มา ใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (คน)
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๒
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑
กองแผนงาน	๓
กองบริหารการบินเกษตร	๘
กองปฏิบัติการพลหลวง	๕
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลหลวง	๕
กองตรวจและพัฒนากิจการตรวจสภาพอากาศยานพลหลวง	๔

สำนักงานเลขานุการกรม	๑๔
รวมทั้งสิ้น	๔๒

๗. งบประมาณ

จำนวน ๔,๐๘๐ บาท (สี่พันแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน กิจกรรม : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กิจกรรมย่อย: ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง งบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม)

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการ

ผลผลิต

บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ประเทศชาติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพึงธรรม สามารถนำความรู้และความเข้าใจ ในการพึงธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เป็นผู้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานและช่วยขับเคลื่อน องค์กรไปในทิศทางที่ดี

๖. สรุปผลการประเมินการฝึกอบรม

จากการทำแบบประเมินความคิดเห็นเพื่อประเมินโครงการสุขด้วยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน ๔๐ คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔% โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๔	๓๕
หญิง	๒๖	๖๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๕ ปี	๒	๕
๒๕ - ๓๕ ปี	๑๕	๓๗.๕
๓๖ - ๔๕ ปี	๑๒	๓๐
๔๖ - ๕๕ ปี	๑๑	๒๗.๕
ประเภทบุคลากร		
ข้าราชการ	๓๔	๘๕
พนักงานราชการ	๖	๑๕

ผู้เข้าร่วมโครงการสุขด้วยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๕ มีอายุ ๒๕ - ๓๕ ปี ร้อยละ ๓๗.๕ เป็นข้าราชการ ร้อยละ ๘๕

๖.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสุขด้วยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กำหนดระดับความพึงพอใจในการตอบแบบประเมิน ดังนี้	
ค่าเฉลี่ยของคะแนน	ระดับของความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ - ๕.๐๐	มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ - ๔.๒๐	มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ - ๓.๔๐	มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ - ๒.๖๐	มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๘๐	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นการประเมินความรู้ ดังนี้

ความรู้ ความเข้าใจ	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๑. ประเมินความรู้	๔.๒๓	มากที่สุด
๒. ประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากร	๔.๙๑	มากที่สุด
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการอบรม	๔.๘๔	มากที่สุด
๔. ประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมการอบรม	๔.๘๒	มากที่สุด

ในการเข้าร่วมโครงการสุขด้วยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร มีความพึงพอใจต่อเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการอบรม และมีความรู้ในการเข้าร่วมโครงการในการครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด

๖.๓ ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. วิทยากรบรรยายสนุก ฟังแล้วไม่ง่วง
๒. พระอาจารย์บรรยายธรรมะได้น่าสนใจ สนุกและน่าติดตาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสุขด้วยธรรม เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน		
๑	นางสาวพัชร์นันท์ มณีโชติวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒	นางสาวกัญญา สังข์สุวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
๓	นางสาวชุตินา คงเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน		
๔	นายสิริโรจน์ พิมพ์ลิขิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕	นางสาวศิระชา สัมฤทธิ์ผลเกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖	นางสาวสุนทรี ปานมาก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กองบริหารการbinเกษตร		
๗	นางพิมพ์นารา สุทัศน์ ณ อยุธยา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๘	นางสาวกัญญา มณเฑียร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๙	นายทักษ์ดนัย เจริญรัตน์	นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการbinปฏิบัติการ
๑๐	นายพิษณุ แจ้ไพโร	นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการbinปฏิบัติการ
๑๑	นางสาวนิศารัตน์ เตชะพันธุ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒	นายวิวัฒน์ แก้วเนตร	เจ้าหน้าที่ธุรการ (พรก.)
๑๓	นางสาวเมธินี เกตุมณี	ผู้ช่วยช่างเครื่องbin (พรก.)
๑๔	นายวรรณ ธนาวีรสกุล	นักbin (พรก.)
กองปฏิบัติการฝนหลวง		
๑๕	นางปราณี รอดไสว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๑๖	นางสาวดวงเดือน วงศ์ตามี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๗	นายนพรัตน์ ภิรมย์เจียว	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ
๑๘	นางสาววรรษยา หนูทิม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๑๙	นางมณีรัตน์ พวงประโคน	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		
๒๐	นางสาวศุภลักษณ์ ดาโสม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๑	นางสาวจริยาพร ใจสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๒	นางสาวเสาวภา นามาบ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
๒๓	นางสาวรุ่งทิพย์ เนื่องทวี	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
๒๔	นายก่อเกียรติ สงวนแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง		
๒๕	นางสาวฐิตาภา รัตนมณี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๖	นายพรเทพ พิมพ์คำวงศ์	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
๒๗	นายสุภวัตร สอนคลัง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
๒๘	นายธีระยุทธ ชำนาญคำ	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานเลขาธิการกรม		
๒๙	นายไพจิตร เค้ากล้า	เลขาธิการกรม
๓๐	นางสาวนิระมล หนูสง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๓๑	นายนราพัฒน์ วัฒนไคว์ลวงค์	นิติกรชำนาญการ
๓๒	นางสาวปรีสุทธิณี กอพลุกกลาง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๓๓	นางสาวประพิม วรรณะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๔	นายอนุพงศ์ มีผล	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓๕	นางสาวฐานะมาศ ดวงปากดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๖	นางสาวสาวิตรี ภู่ทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๗	นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์เกิด	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๘	นางสาวณัฐนิชา บุญทวีสกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๓๙	นางสาวธนวรรณ สิทธิไกร	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๔๐	นายณัฐพงษ์ ผาบชมภู	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๑	นางสาวจันทิมา ฐิติธีรวรรณะ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พรก.)
๔๒	นางสาววีรวรรณ ปรากฏทอง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พรก.)
คณะทำงาน		
๑	นางสาวณัฐสุภา พรหมปลุก	นิติกรปฏิบัติการ
๒	นางสาวโอโนชา โทนสูงเนิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการกรม
๓	นางสาวเนรัญชยา พินรุ่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการกรม
๔	นางสาวกันธิชา บุญโต	นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการกรม
๕	นางสาวปาวิณัฐ บุญฤทธิ์	นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการกรม
๖	นางสาวกมลวรรณ อมฤทธิ์วาจา	บุคลากร สำนักงานเลขาธิการกรม

ภาพกิจกรรม



